

Trong 2 năm 2018 - 2019, xã Thụy Dân tổ chức 2 buổi tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND xã với nhân dân. Tại các buổi tiếp xúc, đối thoại đã có hàng chục câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực được gửi đến người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, tất cả đều được giải đáp trực tiếp. Ông Lê Minh Nguyệt, thôn An Tiêm 1 cho biết: Chúng tôi cảm nhận đó thực sự là cuộc đối thoại dân chủ, thẳng thắn và cởi mở. Người dân được nói lên suy nghĩ của mình giống như một cuộc trò chuyện, trao đổi một cách cởi mở, chân tình. Chúng tôi mong muốn sau này sẽ có nhiều hơn những cuộc tiếp xúc, đối thoại như thế.

Theo các đồng chí lãnh đạo xã Thụy Dân: Thông qua tiếp xúc, đối thoại giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại để tập trung giải quyết. Nhờ vậy, những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định; tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt trên 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 55 triệu đồng/năm.

Quan triệt chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, từ đầu năm 2018, Huyện ủy Thái Thụy đã đăng ký làm điểm việc tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy với nhân dân xã Thái Thượng. Năm 2019, huyện phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức làm điểm tiếp xúc, đối thoại

THÁI THỤY Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Thái Thụy đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.



Đường giao thông nông thôn xã Dương Phúc (Thái Thụy) được mở rộng và cứng hóa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với đại diện nhân dân các xã nằm trong Khu kinh tế Thái Bình và tuyến đường bộ ven biển chạy qua. Cũng trong năm 2019, huyện đã tổ chức đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện

ủy với 150 cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong toàn huyện; đồng chí Chủ tịch UBND huyện đối thoại với nhân dân 7 xã chưa về đích nông thôn mới. Các địa phương trong huyện cũng tổ chức 40 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực

tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, trong đó có 25 đồng chí bí thư đảng ủy, 15 đồng chí chủ tịch UBND xã, thị trấn. Tại các buổi tiếp xúc, đối thoại, các đồng chí lãnh đạo luôn thể hiện rõ sự

chân thành, thẳng thắn, bình đẳng, tôn trọng người đối thoại đồng thời thông tin về những chủ trương, định hướng mà tỉnh, huyện, địa phương đang tập trung triển khai. Chính vì vậy, người dân đã mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị xác đáng. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị đều được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương làm rõ ngay tại buổi đối thoại. Những vấn đề, vụ việc người dân phản ánh chưa đúng với chủ trương và quy định hiện hành đều được tuyên truyền, giải thích rõ ràng. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp thu để đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết. Điều đó làm cho tư tưởng người dân được thông suốt. Đây chính là tiền đề quan trọng tạo sự thống nhất về nhận thức cũng như hành động trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của huyện thời gian qua như: giải phóng mặt bằng các dự án, sáp nhập thôn, tổ dân phố, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, đặc biệt là tập trung bồi dưỡng lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, thời gian tới, huyện Thái Thụy tiếp tục tăng cường tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện với nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, từ đó xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

ĐÀO QUYÊN

GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XIX TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX

Ông Nguyễn Hữu Liêu, Bí thư Chi bộ tổ 3, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình



Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh; bố cục cân đối giữa hai phần đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 5 năm (2021 - 2025); tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045.

Tôi tâm đắc nhất với 5 bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 5 năm qua mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã rút ra; tuy nhiên, theo tôi nên sắp xếp lại thứ tự theo mức độ quan trọng của từng bài học kinh nghiệm. Cụ thể, giữ nguyên vị trí bài học kinh nghiệm thứ 1 và thứ 3, chuyển bài học kinh nghiệm thứ 5 lên vị trí thứ 2, chuyển bài học kinh nghiệm thứ 2 xuống vị trí thứ 4, chuyển bài học kinh nghiệm thứ 4 xuống vị trí thứ 5.

Về 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển trong dự thảo Báo cáo, tôi thấy rất đúng đắn, phù hợp với tình hình hiện nay và xu hướng phát triển của tỉnh trong những năm tới. Trên thực tế, cấp ủy tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện và đạt được những kết quả cụ thể ngay từ nhiệm kỳ này như: xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, đầu tư các tuyến giao thông kết nối, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội...

Ông Nguyễn Thế Lữ, cán bộ lâm sinh xã Nam Phú (Tiền Hải)



Tôi nhất trí cao với dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đặc biệt về kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong các mục tiêu, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025 về lĩnh vực nông nghiệp, nhất là trong nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, tôi mong các cơ quan chuyên môn tham mưu có thêm các giải pháp, lộ trình nhằm đẩy

mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nghề nuôi, đa dạng hóa đối tượng nuôi và phương thức nuôi thủy sản. Tạo điều kiện hơn nữa trong ứng dụng công nghệ cao nuôi tôm thẻ chân trắng, tạo bước đột phá trong nuôi trồng thủy sản của tỉnh. Đồng thời, quan tâm đến phát triển mô hình tổ, đội khai thác hải sản nhằm hỗ trợ nhau trong khai thác hải sản, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển. Tổ chức tốt các dịch vụ hậu cần nghề cá, nhất là các loại hình dịch vụ trên biển để giảm chi phí sản xuất. Khuyến khích, hỗ trợ ngư dân khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản và các thành phần kinh tế đầu tư xây mới, nâng cấp các cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá đạt chuẩn theo quy định.

Bà Phạm Thị Minh Thoan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng)



Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tôi thấy những thành tựu tỉnh ta đạt được trong 5 năm qua là minh chứng rõ nét nhất cho sự lãnh đạo đúng đắn và rất kịp thời của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chính điều đó đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng. Tuy nhiên, trong phần đánh giá về kết quả và giải pháp cho công

tác bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện tốt công bằng xã hội, tôi mong dự thảo Báo cáo nêu cụ thể hơn nữa để thấy được tầm quan trọng của công tác an sinh xã hội; bổ sung các giải pháp về phát huy tinh thần tương thân tương ái của nhân dân và lòng hảo tâm của các cá nhân và tập thể trong các hoạt động xã hội, từ thiện để góp phần thúc đẩy an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

NHÓM PHÒNG VIÊN

Phòng, chống dịch ở cơ sở dịch vụ thiết yếu

Trong thời gian cách ly toàn xã hội (từ ngày 1 - 15/4) theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện, nước... vẫn hoạt động để đáp ứng nhu cầu của người dân. Để bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như cộng đồng, người bán hàng đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Khi phần lớn những người lao động ở nhiều ngành nghề khác đã làm việc online thì những nhân viên siêu thị hay người bán hàng lương thực, thực phẩm vẫn phải trực tiếp tiếp xúc với hàng trăm lượt người mỗi ngày. Để bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như cộng đồng trong mùa dịch, các siêu thị đã triển khai các biện pháp như phân luồng khách hàng đứng xa 2m, lập điểm bán hàng lưu động để tránh tập trung đông người... Đặc biệt, nhiều cơ sở đã trang bị đồng phục mới cho toàn bộ nhân viên. Trong đó, kính bảo hộ chắn giọt bắn, khẩu trang, găng tay được coi là 3 vật dụng hỗ trợ quan trọng nhất. Ngoài ra, lối vào các cửa hàng, chợ dân sinh cũng trang bị dung dịch rửa tay để khách hàng sát khuẩn trước và sau khi mua sắm.



Nhân viên bán hàng siêu thị Vinmart+ đeo kính bảo hộ chắn giọt bắn, khẩu trang và găng tay khi bán hàng.

Theo quan sát của phóng viên, tại nhiều điểm bán hàng của siêu thị Vinmart+, nhân viên quầy giao dịch đã được trang bị kính bảo hộ chắn giọt bắn. Chị Hoàng Thị Nhung, nhân viên siêu thị Vinmart+ chia sẻ: Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, chúng tôi đã được tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách... Đến nay,

chúng tôi được trang bị thêm găng tay và kính bảo hộ chắn giọt bắn khi bán hàng. Điều này khiến chúng tôi yên tâm hơn.

Không chỉ tại các siêu thị, một số cửa hàng thực phẩm, tạp hóa tư nhân, dù không được phát động, không có người hướng dẫn cụ thể nhưng vẫn tuân thủ để bảo đảm an toàn trong mùa dịch. Chị Nguyễn Thị Nhâm, cửa hàng thực phẩm

trên phố Lý Bôn cho biết: Từ khi Thái Bình nâng mức cảnh báo phòng, chống dịch lên mức cao nhất, trong thời gian bán hàng, chúng tôi thường xuyên sử dụng găng tay, khẩu trang y tế, kính bảo hộ chắn giọt bắn; trang bị dung dịch sát khuẩn tay để bảo đảm sức khỏe cho bản thân cũng như khách hàng.

Khảo sát tại một số chợ dân sinh như chợ Đẽ Thám, chợ Kỳ

ĐẶNG ANH

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Để phòng, chống Covid-19, tuyệt đối không hút thuốc lá

Hút thuốc lá làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh về phổi. Những người mắc các bệnh này nếu nhiễm Covid-19 thì có nhiều nguy cơ bệnh sẽ nặng, trầm trọng hơn.

Các tế bào ở phổi là mục tiêu mà virus SARS-CoV-2 rất thích tấn công. Nhưng trước hết, để đi đến phổi, chúng cần vượt qua hàng rào bảo vệ của hệ hô hấp. Lớp dịch nhầy (mucus) và sự chuyển động của hệ thống lông mao (cilia) trên bề mặt các biểu mô lát mặt trong đường dẫn khí của hệ hô hấp có tác dụng bảo

vệ, sẽ bám dính các hạt bụi, vi khuẩn, virus... và đẩy chúng ra khỏi hệ hô hấp. Hàng rào bảo vệ cơ thể của đường dẫn khí theo cơ chế nêu trên tuy mang tính cơ học nhưng đóng vai trò quan trọng. Các siêu vi muốn tấn công phổi, chúng phải tấn công, xâm nhiễm các tế bào lông mao này và tiêu diệt "đội quân cilia". Chỉ cần bỏ hút thuốc lá một ngày, chức năng hệ thống lông mao (cilia) trong phổi của bạn đã hồi phục và chúng sẽ giúp bạn đẩy virus ra ngoài.

Nếu đã thực hành rửa tay thường xuyên, ở trong nhà và

hạn chế đi lại, nhiều người sẽ còn tự hỏi: Liệu mình có thể làm gì thêm nữa để bảo vệ bản thân khỏi Covid-19? Theo bác sĩ Albert Rizzo, Giám đốc Y khoa của Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ, còn một điều hết sức quan trọng mà một số người cần làm ngay, đó là bỏ thuốc lá và thuốc lá điện tử.

Trên thực tế, hút thuốc lá và thuốc lá điện tử có thể không làm bạn bị lây nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, nó sẽ làm tăng nguy cơ khiến bạn rơi vào nhóm có triệu chứng nặng và nguy kịch khi nhiễm Covid-19. Chúng ta biết có những người nhiễm Covid-19

chỉ có triệu chứng nhẹ như cảm cúm. Nhưng có khoảng 20% số bệnh nhân sẽ tiến triển nặng đến mức viêm phổi, nguy kịch, thậm chí tử vong. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy, trong nhóm bệnh nhân nhiễm Covid-19 có tiền sử hút thuốc lá, tỷ lệ những ca bệnh có triệu chứng nghiêm trọng và cực kỳ nghiêm trọng dẫn đến tử vong cao hơn tới 14 lần so với những bệnh nhân không hút thuốc.

Những người hút thuốc lá đối mặt nguy cơ nào trong dịch Covid-19?

"Covid-19 là một bệnh phổi truyền nhiễm, nó tấn công mạnh mẽ vào phổi và thậm chí làm chết các tế bào và mô phổi. Việc phòng tránh lây nhiễm Covid-19 ngay từ đầu là rất quan trọng. Nhưng có một điều cần thiết không kém, là chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để giữ cho phổi khỏe mạnh, tránh những ảnh hưởng xấu nhất của bệnh (nếu không may nhiễm phải)" - bác sĩ Albert Rizzo giải thích.

Các nghiên cứu trước nay đã chứng minh, việc hít vào các

chất kích thích như khói thuốc lá hoặc hơi thuốc lá điện tử ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của lớp nhầy và các sợi lông vi mao. Nó cũng phá vỡ hệ thống miễn dịch, gây ra tình trạng viêm mạn tính trong phổi và đường thở của những người hút thuốc. Một khi đã bị viêm, đường hô hấp của bạn sẽ khó chống đỡ với các đợt tấn công của Covid-19 khiến phổi dễ bị tổn thương hơn và dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng. Các sợi lông vi mao cilia có thể bảo vệ phổi bạn khỏi vi khuẩn và virus bằng cách tổng khứ chúng ra ngoài.

"Có lý do để nghĩ rằng bất kỳ điều kiện nào có khả năng ảnh hưởng đến phổi - bao gồm các tác động mạn tính hoặc cấp tính xuất phát từ hành vi hút thuốc, thuốc lá điện tử hoặc bất kể thành phần nào được hít vào phổi - cũng có thể đóng vai trò khiến ai đó dễ bị biến chứng hơn khi mắc bệnh Covid-19" - bác sĩ Albert Rizzo cho biết.

Một số nghiên cứu về Covid-19 gần đây cho thấy những người hút thuốc để mặc phải các triệu chứng nghiêm

trọng hơn dẫn đến tử vong cao hơn 14 lần nếu họ nhiễm Covid-19. Trên Tạp chí Y học New England, một nhóm các nhà khoa học đã đưa ra bằng chứng cho thấy những người hút thuốc có nguy cơ mắc các triệu chứng nghiêm trọng từ Covid-19 cao gấp 2,4 lần so với những người không hút thuốc. Những gì chúng ta biết chắc chắn là hút thuốc lá và thuốc lá điện tử sẽ gây hại cho phổi, khiến mô phổi bị viêm, mỏng manh và dễ bị nhiễm trùng. Ngoài ra, sử dụng

thuốc lá đã được chứng minh là gây hại cho hệ thống miễn dịch và các tế bào lót đường hô hấp có chứa những lông vi mao trên bề mặt của chúng. Các lớp lót này là một hàng phòng thủ quan trọng của chúng ta, giúp hệ hô hấp chống lại được những virus như Covid-19. Không có chúng, phổi dễ bị tổn thương hơn. Vì vậy, để phòng, chống Covid-19, tuyệt đối không hút thuốc lá.

HOANG THIA

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)



Ảnh minh họa